

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.16 จับตาทิศทางดอลลาร์-สงครามอิสราเอล คาดกรอบ 36.05-36.35

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ต.ค. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 36.16 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.12 บาท/ดอลลาร์ โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหลังได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาเมื่อคืนนี้ดีกว่าตลาดคาดการณ์ไว้

"บาทอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้เล็กน้อย ทิศทางระหว่างวันค่อนข้างผันผวน ปัจจัยช่วงนี้ต้องดูการเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์ บอนด์ยีลด์ และสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางว่าอิสราเอลจะมีปฏิบัติการภาคพื้นดินหรือไม่" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.05 - 36.35 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 149.87 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 149.65 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0690 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0636 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 36.147 บาท/ดอลลาร์

-กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ระบุว่า แม้การโจมตีทางอากาศอาจลดน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงแรกที่เกิดการสู้รบ แต่มีแนวโน้มที่การสู้รบจะยืดเยื้อ และหากสถานการณ์บานปลาย ก็ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดเที่ยวบินออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดจนถึงวันที่ 24 ต.ค.66 รัฐบาลไทยได้อพยพคนไทยออกจากอิสราเอลมากกว่า 3,400 คนแล้ว

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (24 ต.ค.) หลังจากสหรัฐฯเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของกิจกรรมในภาคธุรกิจของสหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

-อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดัดตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาดัชนีเศรษฐกิจเพื่อหาทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

-รมต.ต่างประเทศอิสราเอล เรียกร้องให้กาตาร์ใช้อิทธิพลกดดันกลุ่มฮามาส ให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข ขณะที่เสนาธิการกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอล (IDF) ส่งสัญญาณพร้อมเปิดฉากใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีฉนวนกาซาเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาส

-ประธานาธิบดีอิสราเอล ระบุว่าอิสราเอลไม่ต้องการทำสงครามกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ และเลบานอนจะต้องชดใช้หากเกิดสงครามขึ้น

-China Foreign Exchange Trading System (CFETS) รายงานว่า อัตราค่ากลางสกุลเงินหยวนในวันนี้แข็งค่าขึ้น 0.0001 หยวน แต่ที่ 7.1785 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ ในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศของจีนนั้น เงินหยวนได้รับอนุญาตให้ปรับตัวขึ้นหรือลงไม่เกิน 2% จากอัตราค่ากลางของการซื้อขายแต่ละวัน

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะรายงานในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2566 (ประมาณการ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

เบื้องต้น), ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ย. และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.ย., ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนก.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้